



ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง

เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เทศบาลตำบลโนนสูง มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ตาม ภารกิจต่างๆ ของเทศบาล ต้องเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายกำหนด แต่อาจมีบางกรณีที่ต้อง ใช้ดุลยพินิจเพื่อประกอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการสั่งการอนุญาต อนุมัติ เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกคำสั่ง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจของเทศบาลตำบลโนนสูง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ และเพื่อเป็นมาตรการในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จึงได้กำหนดมาตรการการใช้ดุลยพินิจ ไว้ดังนี้

๑. ให้เจ้าหน้าที่ทุกกองงาน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนของคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจและเป็นมาตรฐานหรือแนวทางการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหากจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดได้โดยอิสระ

๒. ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจต้องประกอบเหตุผล ดังนี้

๒.๑ ขั้นตอนที่แรก การวินิจฉัยข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริง นั้นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จากพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้น หรือไม่ เมื่อได้ข้อเท็จจริงแน่ชัดแล้วจึงนำมาปรับกับบทกฎหมายต่อไป ซึ่งกฎหมายจะบัญญัติข้อเท็จจริงที่เป็น องค์ประกอบ โดยใช้ถ้อยคำที่มีความชัดเจนแน่นอน แต่บางกรณีกฎหมายบัญญัติถ้อยคำที่มีความหมายกว้างๆ และไม่มีคำจำกัดความไว้ กรณีนี้จะต้องปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อเท็จจริงที่บัญญัติไว้ในกฎหมายโดยใช้วิจารณญาณ เสมือนเช่นวิญญูชนโดยทั่วไปจึงเข้าใจ

๒.๒ ขั้นตอนที่สอง การปรับบทกฎหมาย ที่อ้างอิงประกอบข้อเท็จจริงตาม (๒.๑) ที่เกี่ยวข้องและ เป็นสาระสำคัญ

๒.๓ ขั้นตอนที่สาม การตัดสินใจ ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน ซึ่งผู้ใช้ดุลยพินิจจะต้องพิจารณา ตัดสินใจว่ากฎหมายได้กำหนดให้ใช้ดุลยพินิจได้เพียงประการเดียวหรือหลายประการ ซึ่งสามารถตัดสินใจใช้อำนาจ หรือไม่ก็ได้หรือจะเลือกกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตามที่กฎหมายกำหนด

/๓. ผู้บังคับบัญชา...

๓. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงาน เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจเป็นไปด้วยความถูกต้อง กรณีพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใด ใช้ดุลยพินิจที่อาจไม่ถูกต้อง ให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ทราบถึงการใช้อดุลยพินิจที่อาจไม่ถูกต้องนั้น แจ้งผู้บังคับบัญชาในเบื้องต้นเพื่อพิจารณาสั่งการให้เป็นไป ด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หรือตามที่คู่มือฯ กำหนด ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายคณิต โยมศรีเคน)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง